

## Những chuyện bí ẩn và khôi hài

T&#225;c Gi&#7843;: Văn Quang

Th&#7913; N&#259;m, 19 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2009 13:13

---

Hai tuần sau Tết Nguyên Đán, TP. Sài Gòn như mang một sự thái quá, cũng có thể nói là mang một bầu trời mới. Có lẽ trong những ngày Tết, mọi nhà, mọi ngõ ngách cũng tỏ ra vẻ "thanh bình, yên ổn" theo cái kiểu "vui thì vui gì cũng kẻo là"... cho qua những ngày đầu năm. Tết sầm, tất trong đáy sâu tâm hồn họ như những gia đình tất bật ăn Tết mừng xuân đầu năm thì rõ ràng năm đầu khó khăn trước mắt. Ngay từ những ngày trong Tết, rất nhiều gia đình đã "thịt lạt nguội bán rẻ", bột xén để thối, không mua sắm những thứ không cần thiết. Một cành hoa cũng đắt, không cần tưới mà chết khô. Nhưng quốc tết ngườc ta không thể ngườc rườc cườc một khu công viên 23-9 tràn đầy hoa trái năm nào cũng bán gần hết thì năm nay chỉ bán được rất ít, có cả hàng chỉ bán được 10 đến 20%. Còn bao nhiêu bán "xon", bán "b" cũng chẳng ai mua. Một chậu hoa bán có giá 200 ngàn đồng, 30 Tết bán 20 ngàn, thì ừ đi ừ như ngườc ta khuôn họ cũng chẳng ai ngó ngàng tới.

Không chỉ có hoa mà nhiều một hàng cũng ở trong tình cảnh y. Những bà bán rau ở chợ cũng ở hàng vì sự công nhân vắng họ.

Bước vào hai tuần đầu năm, đi ừ này đến c bi ừ rõ rệt. Thành phố đã trở lại như những bình thường quen thuộc, những người họ t đến người ở họ. Thêm vào đó là cảnh những cái lô cốt "sống lại", nhiều họ, ở những con đường chết ch ừ họ. Họ họ s ừ còn có thêm nhiều con đường khác để c đào x ừ, s ừ còn vô s ừ những cảnh k ừ t đến, chen l ừ, toát mồ hôi. Ngay trong quý 1-2009, Thành phố s ừ còn rào chắn gần 100 vỉa hè trên 80 tuyến đường. Dân Sài Gòn tha hồ ăn no "lô cốt".

Công nhân một việc làm long đong đi kiếm việc. Nhiều công ty xí nghiệp đóng cửa luôn hoặc chỉ những một sự ít công nhân cũ. Có công ty nhân c ừ họ này còn "thay máu" công nhân. Họ họ công nhân mới để k ừ i tr ừ ti ừ làm việc lâu năm. Nhiều văn phòng để c tr ừ họ cho ch ừ cũ.

Tóm lại, sinh hoạt cả thành phố bắt đầu như họ họ khác nhau trong cuộc suy thoái kinh tế toàn c ừ.

### Hành họ họ hay hành hình?

Tuy nhiên, nhìn ra các họ họ trên toàn quốc, thì họ họ bắt đầu vào những ngày đầu xuân, họ họ

## Những chuyện bi đát và khôi hài

T&#225;c Gi&#7843;: Văn Quang

Th&#7913; N&#259;m, 19 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2009 13:13

---

nào cũng chết công. Có lẽ năm nay đông hơn mọi năm vì người dân không còn biết tin vào cái gì khác hơn là "sợ mình".

Sau Tết công trừ, tại Nam chí Bắc, các lễ hội liên tiếp mở ra. Có thể kể một số lễ hội nổi tiếng tại xa tại nay. Hà Nội có lễ Chùa Hàng, lễ Thánh Gióng Phù Linh, lễ võ t Trưng u Khúc; Bắc Ninh có lễ Lim; Cao Bằng có lễ hội K S m Hòa An; Bắc C n có lễ hội Nam M u; Ba B , Tuyên Quang có lễ hội trâu Hàm Yên; Lào Kay, Ninh Bình có lễ chùa Bái Đính; Quảng Ninh có lễ Yên T ; Hải D ng có lễ Côn S n; Thừa Thiên-Hu có lễ làng Sình...

Tất cả lễ hội nhằm đáp ứng yêu cầu sinh hoạt văn hóa công đồng nhu cầu đời sống của người dân có di tích lịch sử văn hóa hoặc danh lam thắng cảnh mang bản sắc văn hóa của mỗi vùng, miền, đó cũng là việc làm đáng khích lệ. Song nhìn vào số tất cả lễ hội thì chúng ta không khỏi thất vọng vì một thực tiễn nổi có những cảnh đúng nghĩa là "vô tất cả".

Việc khoán trả công cho các "cai thầu" tất cả bán vé vào hội, thuyên đòi lễ a đ o khách, hàng ăn quán xá bản thầu, chết chém khách hành hàng vô tội vạ. Hàng trăm trò làm tiền, bịp bợm của những kẻ buôn thầu bán thánh công khai diễn ra. Năm nào cũng như năm nào, năm nay "khóc phóc" rồi năm sau lại y chang năm trước. Mọi năm dâng lễ công đồng lễ hội mình hơn. Đón nổi nhu cầu người ví dụ hành hàng không khác gì một cuộc "hành hình". Với sinh môi trường nhu cầu hội chợ a b o đ m, nhất là vô sinh, an toàn thực phẩm chết a đ o c giám sát, chết người ai quần lý. Đi hội là để tham gia trò vui, những nhu cầu nổi trò vui bị biến thành những sòng bạc trá hình, nhu cầu khách bị "lọt" không còn một xu dính túi. Tất cả hội hơn nổi a là nổi n trở m c p tung hoành khắp các lễ hội, các cơ quan an ninh đành bó tay.

Một số lễ hội, phần "l" những hơn phần "hội" và các trò vui chơi trí tuệ mình còn ít. Lễ những những nổi v phần "diễn" của quan chức, "diễn" của những đời diễn quá sáo mòn, nhằm chán chết không t o đ o c n t ng, ý nghĩa thực sự cho mỗi người.

### Con buôn lừa dân, cơ quan chức năng phe l

Trên lễ hội ví dụ của công của người Sài Gòn, trong mấy ngày gần đây, đã lộ ra lễ một phen hàng hội vì nhu cầu nhà sản xuất sản đánh lừa người dân. Mà đi đáng kinh hoàng hơn là cơ quan chức năng, trong đó gồm các phần bị n nh B Y t , B Công Th ng và B Khoa học và Công nghệ biết t 5 tháng trước, những... không hiểu sao không công bố cho người dân biết. Và nổi u

## Những chuyên án bí ẩn và khôi hài

T&#225;c Gi&#7843;: Văn Quang

Th&#7913; N&#259;m, 19 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2009 13:13

---

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam không thể đi kiểm tra thì mọi chuyên án sẽ chìm vào hư không. Người tiêu dùng cần tiếp tục báo cáo và nguy hiểm hơn là người uống sữa, hầu hết là các công nhân, trẻ em, bệnh nhân sơ mang vô số mầm bệnh tử, suy yếu mà khó tìm ra nguyên nhân.

Sau việc bắt đầu từ tháng 9-2008, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (từ đây xin gọi tắt là Hội Người tiêu Dùng) đã mua ngẫu nhiên 20 mẫu sữa bột gồm 20 loại sữa khác nhau - được bán tại các chợ, siêu thị tại TP. Sài Gòn. 20 mẫu sữa được tách nhãn hiệu, đánh mã số riêng và gửi tới phòng thí nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật 3 để phân tích hàm lượng đường có trong sữa.

Kết quả rút ra từ 10 mẫu (chiếm 50%) số mẫu không đạt tiêu chuẩn như công bố trên nhãn, trong đó có 1 mẫu không công bố hàm lượng đường trên nhãn. Có 6 mẫu (chiếm 30%) có tỉ lệ đường rỗng thấp dưới 10% và đặc biệt có 4 mẫu sữa có tỉ lệ đường cacbonat - dưới 2%; điển hình là mẫu sữa bột béo Hà Lan trên nhãn ghi thành phần đường là 24%, song kết quả thí nghiệm chỉ có 0,5%...

### Đã "kính chuyên án" và xin được xem xét, những vấn đề bí ẩn vô cùng

Ông Thành - Phó Chủ tịch Hội Người tiêu Dùng Việt Nam - cho biết hàm lượng đường trong sữa không đạt và các mẫu rút ra thấp như kết quả kiểm nghiệm là rất đáng lo ngại. Sữa mà hàm lượng đường thấp là chất dinh dưỡng thiết yếu đã không có, là ảnh hưởng tiêu dùng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mà đặc biệt là sự phát triển của trẻ nhỏ, sức khỏe của người già, người bệnh...

Ngay sau khi có kết quả khảo sát về chất lượng 20 mẫu sữa bột trên thị trường TP. Sài Gòn, ngày 5.10.2008, Hội Người tiêu Dùng đã có công văn gửi tới Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ, với mong muốn kết quả này được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm.

Hội đã đề nghị, ngoài việc kiểm tra melamine, các cơ quan có trách nhiệm cần mở rộng kiểm tra các chỉ tiêu quan trọng khác của sữa và sản phẩm sữa. Kiểm tra chặt chẽ chỉ tiêu thực chất hàng hóa so với chỉ tiêu ghi trên nhãn. Xin lý nghiêm khắc những vi phạm. Công bố công khai kết quả kiểm tra chất lượng sữa trên các phương tiện thông tin để chúng được người dân được

## Những chuyên bị đất và khô hạn

T&#225;c Gi&#7843;: Văn Quang

Th&#7913; N&#259;m, 19 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2009 13:13

---

biết...

Những 5 tháng đã trôi qua, cho đến ngày 4-2-2009, Hội Ng&#225;i Tiêu Dùng vẫn chưa nhận được hồi âm nào từ các cơ quan trên. Mặc dù trước đó, đội điều tra của các báo này đã đề nghị (bên ngoài) sự cấp kinh phí để Hội mở rộng việc khảo sát chất lượng sữa tại các thành phố, địa phương khác, song đến giờ mới việc vẫn trong yên lặng.

### Phản ứng công bố thông tin

Vào tháng 10-2008, tôi hỏi người sáng lập về "cơn bão" melamine của B&#223; Y T&#223;, đội điều tra của Trung tâm K&#223; thuật 3, đã công bố báo tình trạng hàm lượng đạm trong sữa đang rất báo động. Và ngay khi có báo cáo rõ ràng về những mẫu sữa không đạt chất tiêu chuẩn hàm lượng đạm, do Hội Ng&#225;i Tiêu Dùng "kính chuyên" tôi, cũng không thấy cơ quan chức năng của B&#223; Y T&#223; xem xét.

Không thể hiểu được tại sao các quan chức năng có ý định gì mà có thái độ thờ ơ quá đáng như vậy, nên Hội Ng&#225;i Tiêu Dùng Việt Nam đã phản ứng công bố những thông tin trên để báo và người tiêu dùng. Ông Thanh rất bất bình cho biết: "Chúng tôi không có kinh phí để có thể tiến hành một cuộc khảo sát lớn, những chi phí 10/20 mẫu sữa không đạt chất tiêu chuẩn là một phần nhỏ của bức tranh về tình hình chất lượng sữa và cũng đã rất đáng phản báo động. Hiện nay, trên thị trường đang có khoảng 120 mẫu sữa, việc quản lý không được gì, song chi phí quản lý ở khâu cấp phép mà không tăng cường kiểm tra sau đó thì chúng ta đã y đổ trách nhiệm. Nếu thấy người dân luôn phải chịu thiệt thòi".

### Chuyện ông Ninh ông Nang: Sự nghi ngờ của dân hoang mang nên... ém nhẹm thông tin (!?)

Ông Nguyễn Nam Vinh, Chủ nhiệm Văn phòng Giám sát khiếu nại Hội Ng&#225;i Tiêu Dùng phía Nam - đến với trung tâm tiếp nhận khiếu nại để khiếu nại, cho biết tại hội khảo sát hàm lượng đạm trong sữa bắt đầu thành phố này có sữa là đạm, song thực tế đạm có trong sữa rất ít. Đây là điều đáng lo ngại. Theo ông Vinh, vào thời điểm khảo sát, thị trường sữa tại Việt Nam đang lao đao vì chuyện melamine, vì thời điểm đã gọi báo cáo đến các báo Y T&#223;, Khoa học - Công nghệ và Công Thương. Chính ông Vinh cũng đã gọi điện thoại ngay cho giám đốc S&#223; Y T&#223; TP. Sài Gòn. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng lo ngại việc tung thông tin này ra trong thời điểm melamine đang nóng sẽ gây thêm tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng.

Vậy là cùng lúc với nỗi lo ngại của người dân về sữa có melamine, sữa thiêu đã bắt các cơ quan chức năng kiểm nghiệm. Lâu nay, người dân chỉ vô tình sử dụng sữa công nghiệp loại sữa này mà không hay biết thành phần quan trọng nhất là đạm lại không có hoặc rất ít. Chẳng may đây, khi Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tranh vào cuộc, cho biết sẽ kiểm tra các thành phần cần biết trong sữa, thông tin này mới được hé lộ!

### **Không thể vin vào bất cứ lý do gì không công bố thông tin**

Đôi với sữa chưa công bố tiêu chuẩn, khi kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm cho thấy 100% sữa mẫu sữa chưa công bố tiêu chuẩn đều không đạt về hàm lượng protein và năng lượng sữa nên phẩm chất công bố thường bán trôi nổi.

Ngày 6-2, trên báo chí xung quanh việc sữa kém chất lượng, ông Nguyễn Văn Nhiên, phó trách Thanh tra Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (ATVSTP) - Bộ Y tế, cho biết thông tin trên là kết quả báo cáo của Sở Y tế TP. Sài Gòn từ một đợt thanh tra thực hiện trong tháng 8-2008.

Liên quan đến chất lượng sữa đang được người dân quan tâm, ông Nhiên cho biết thêm theo báo cáo của Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP. Sài Gòn, với 99 mẫu sữa bán lẻ trên thị trường được lấy mẫu giám sát chỉ trong tháng 4-10-2008 có 37/99 mẫu (37,4%) không đạt về hàm lượng đạm so với ghi trên bao bì. Trong đó, sữa bột nhập khẩu có 19/50 mẫu không đạt (38%); sữa bột sản xuất trong nước có 18/49 mẫu không đạt (36,7%).

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, ông Lê Hoàng Ninh - Viện trưởng

Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP. Sài Gòn cũng cho hay: Khi "giám sát chỉ định" chất lượng sữa bán lẻ trên thị trường TP. Sài Gòn năm 2008, Viện phát hiện 31/49 mẫu sữa bột nội địa có hàm lượng protein thấp hơn công bố.

Ông Ninh nói: "Chúng tôi đã lấy 99 mẫu, các địa điểm thu thập mẫu là các siêu thị bán lẻ trên thị trường quốc nội, huyện, cửa hàng, siêu thị trong thành phố và các vùng ven. Do vậy, đây chỉ là

## Những chuyên bị đất và khô hạn

T&#225;c Gi&#7843;: Văn Quang

Th&#7913; N&#259;m, 19 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2009 13:13

---

các mu sa đo giám sát, nhm co nh báo nguy co cho ngo i tiêu dùng và báo cáo đo các co quan có cho năng thanh tra to p to c xo lý".

Theo đó, nhiu loi sa mc chênh loch gia hàm long protein kim tra thc th p hn nhiu so vi ghi trên bao bì sn phm đã công bo cht long to 1-30 ln. Điu đáng quan ngo i là mt so sn phm sa dành cho trem có hàm long thc th p hn tiêu chun công bo trên bao bì sn phm.

Nói gì thì nói, vi nhong sn phm sa gian đoi nho vy mà không co quan nào công bo rong rãi cho ngo i dân bit đo đo phòng đã trc to p gây mt mi nguy him trong xã hi. Không tho vin co vì "cn bão melamine" so ngo i dân hoang mang mà ém nhm thông tin. Và cũng không tho vì bt co lý do nào khác đo con buôn long hành. Đây không cho là vic mua ro bán đt kim li mà còn là sc khe ca ngo i dân. Mi gia đình cn bit và phi bit bi nó liên quan ti sinh mong con ngo i. Các co quan cho năng cn phi có thái đo đt khoát, công bo và loi tro nhong sn phm gian đoi, nou cn phi truy to tro c pháp lut nho các no c khác đã làm vi sa nhim melamine. Hai tho đou có hi cho ngo i dân nho nhau.

### Đon chuyên co p gà thiêu hy

Mt thông tin khác khin ngo i dân ngo ngành, không tho ngo lúc này có mt so ngo i li "đoi" đn tho.

Chi co c Thú y Hà Noi cho bit vào 4g sáng ngày 5-2 (to c sau To t 10 ngày), cht kim đoch liên ngành ti Ba La (Hà Đông) đã phát hin và bt gio 1 xe vn ti vn chuyn gia co m không có giy kim đoch. Loc long liên ngành kim tra phát giác trên xe có 1.500 con gà tht, trong long khoong 3 ton, giy kim đoch đã bo cha ngày tháng. Loc long liên ngành đã quyt đonh tiêu hy so gà này.

Chiu cùng ngày, so gia co m bo bt gio trên đã đo c cho đn bãi cát xã Hong Vân (Thong Tín) đo to cho tiêu hy. Tuy nhiên, ti đây, khi loc long chuyên ngành bt đo đa gà xuong ho đo chon theo quy đonh thì ngo i dân đa phong đã đo xô vào co p gà.

## Những chuyên bi đất và khô hời

T&#225;c Gi&#7843;: Văn Quang

Th&#7913; N&#259;m, 19 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2009 13:13

---

Ng&#225;i ta nh&#229;y c&#229; xu&#229;ng h&#229; đ&#229; l&#229;y g&#229;, ném lên cho ng&#225;i bên trên cho vào bao t&#229;i. Ti&#229;p đ&#229;n, ng&#225;i dân đ&#229; xô v&#229;y l&#229;y xe ch&#229; g&#229; và tr&#229; lên xe đ&#229; c&#229;p. Th&#229;m chí, đ&#229; ti&#229;n cho vi&#229;c l&#229;y g&#229;, có ng&#225;i dân đ&#229; leo lên ca-bin và lái luôn chi&#229;c xe ch&#229; g&#229; ra gi&#229;a bãi cát. Và, 1.500 con g&#229; không gi&#229;y t&#229; ki&#229;m đ&#229;ch b&#229; b&#229;t gi&#229; đi tiêu h&#229;y nh&#229;ng l&#229;ng tiêu h&#229;y không đ&#229;c 20%. Kh&#229;p n&#229;i, nh&#229;ng con g&#229; ch&#229;t b&#229; b&#229; l&#229;i v&#229;ng v&#229;i.

Trong khi đ&#229;, chính quy&#229;n đ&#229;a ph&#229;ng l&#229;i không có hành đ&#229;ng nào tr&#229;c s&#229; vi&#229;c này.

### Tham hay quá đ&#229;i? Li&#229;u mình vì g&#229;

Chi c&#229;c phó Thú y Hà N&#229;i Nguy&#229;n Xuân Vui k&#229; v&#229; tiêu h&#229;y g&#229; ở xã H&#229;ng Vân (Th&#229;ng Tín): "L&#229;c l&#229;ng ch&#229;c năng g&#229;n 30 ng&#229;i, nh&#229;ng không th&#229;ng&#229; đ&#229;c. Th&#229;m chí, khi chúng tôi đ&#229; 20 lít x&#229;ng xu&#229;ng h&#229; chôn và ch&#229;m l&#229;a đ&#229;t, v&#229;n có ng&#229;i nh&#229;y xu&#229;ng l&#229;y g&#229;".

Ông Vui k&#229; l&#229;i: "G&#229; cát cách xa khu dân c&#229;, ch&#229; có ng&#229;i làm g&#229;ch, xúc cát bán. Thú y g&#229; tiêu h&#229;y còn kh&#229;e, r&#229;t nhi&#229;u ng&#229;i đ&#229; kéo đ&#229;n c&#229;p. G&#229;n 30 ng&#229;i i g&#229;m công an, qu&#229;n lý th&#229; tr&#229;ng, thú y thành ph&#229;, thú y huy&#229;n Th&#229;ng Tín và an ninh xã H&#229;ng Vân không th&#229;ng&#229; ch&#229;n đ&#229;c dân".

Theo ông Vui, r&#229;t nhi&#229;u ng&#229;i sau khi c&#229;p đ&#229;c, thú y g&#229; ch&#229;t, ho&#229;c t&#229;t s&#229;ng do đ&#229;c phun thu&#229;c kh&#229; trùng, đ&#229; v&#229;t kh&#229;p g&#229; cát. L&#229;c l&#229;ng thú y l&#229;i ph&#229;i đi thu gom t&#229;ng con đ&#229; đ&#229;t. "Chúng tôi không tính đ&#229;n kh&#229; năng dân c&#229;p g&#229; tiêu h&#229;y, nên b&#229; trí l&#229;c l&#229;ng m&#229;ng. T&#229; tr&#229;c đ&#229;n nay, đ&#229;a bàn Hà N&#229;i và Hà Tây cũ ch&#229;a bao gi&#229; có hi&#229;n t&#229;ng này".

Hi&#229;n c&#229; quan thú y r&#229;t khó xác đ&#229;nh chính xác bao nhiêu g&#229; b&#229; c&#229;p, ch&#229; đ&#229;c đoán sau khi thu gom g&#229; v&#229;t b&#229;a bãi kh&#229;p g&#229; cát, s&#229; tiêu h&#229;y chi&#229;m kho&#229;ng 3/4. Hi&#229;n, không th&#229; ki&#229;m soát đ&#229;c s&#229; g&#229; này đ&#229;ng ở đ&#229;u. Đ&#229; phòng g&#229; tiêu h&#229;y có th&#229; mang m&#229;m b&#229;nh và lây lan đ&#229;ch cho đ&#229;a ph&#229;ng, thú y huy&#229;n và xã đ&#229; khoanh vùng bán kính 1 km, tính t&#229; v&#229; trí chôn l&#229;p, đ&#229; phun thu&#229;c kh&#229; trùng và giám sát đ&#229;ch b&#229;nh.

Nguy c&#229; đ&#229;ch lây lan t&#229; các đ&#229;a ph&#229;ng là r&#229;t có th&#229; x&#229;y ra. G&#229;n đây nh&#229;t, vào chi&#229;u ngày 3-2-2009 v&#229;a qua, t&#229;i Qu&#229;ng Ninh đ&#229; phát hi&#229;n m&#229;t tr&#229;ng h&#229;p nhi&#229;m virus H5N1.

## Những chuyên án bí ẩn và khôi hài

T&#225;c Gi&#7843;: Văn Quang

Th&#7913; N&#259;m, 19 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2009 13:13

---

Đó là bệnh nhân Lý Tài Múi, 23 tuổi, người dân tộc Dao, thôn Nà Cánh, xã Quảng An, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh.

Bệnh nhân đã được xét nghiệm lần đầu tiên bằng test nhanh, nhưng kết quả cho được là âm tính. Lần thứ hai được xét nghiệm bằng phương pháp PCR (phương pháp tích hợp gen), kết quả là dương tính.

Theo kết luận ban đầu, bệnh nhân Lý Tài Múi đã nhiễm virus H5N1.

Các chuyên gia thuộc Bệnh viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới và Virus sinh dịch tễ Trung ương đã có mặt tại Quảng Ninh để xem xét trường hợp này và đưa phương án xử lý tiếp theo.

Nếu 1.500 con gà bị chết ở Hà Tây, trong đó mang mầm bệnh dịch bệnh thì chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ ra. Và hành động này của một số người dân, phải chăng đã chứng tỏ sự thiếu hiểu biết về những vùng quê đã đến lúc báo động. Họ đáng trách những người đáng trách.

### Bí ẩn và khôi hài

Bên cạnh đó có một thông tin cũng khiến người dân sẽ nghĩ. Một ông trưởng công an xã chuyên... bắt trộm gà của dân.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy An, tỉnh Phú Yên, đã có kết luận Phạm Ngọc Minh Tâm, Trưởng Công an xã An Chấn, thường đi bắt trộm gà của người dân hàng xóm và nhiễm lần đầu... bắt quàng.

Tất nhiên, Ban Thường vụ huyện ủy Tuy An ra quyết định kỷ luật và đề nghị cách chức Trưởng Công an xã An Chấn để về ông Tâm và Trưởng Công an Trung cấp Cảnh sát II, nơi ông Tâm đang theo



## Những chuyện bí đất và khô hài

Tên: Văn Quang

Tháng: 19, Ngày: 2, Năm: 2009 13:13

---

Hiện tại trung tâm Trại Công an xã, họ "vua học, vua làm", cũng đã bước vào thời kỳ.

Quá là một thông tin "bí đất và khô hài", chúng còn gì phải "bình luận", phải không bạn?